

Trẻ em kêu gọi hành động vì an toàn giao thông đường bộ

Vì sao mỗi ngày có hàng ngàn trẻ em trên thế giới bị chấn thương và tử vong khi tham gia giao thông? Vì chúng ta vẫn làm chưa đủ. Các cô chú, những nhà lãnh đạo, cần lắng nghe và hành động.

Chúng em là trẻ em. Có thể trong tương lai, chúng em sẽ có quyền quyết định, nhưng giờ đây, chính các cô chú mới là người có thể giúp chúng em. Nếu không hành động ngay, nhiều trẻ em sẽ không có cơ hội để khôn lớn và nói lên tiếng nói của mình.

Và các cô chú - những nhà lãnh đạo, những người lớn - có thể giúp chúng em bằng việc tham gia lời kêu gọi hành động này để mọi trẻ em được tham gia giao thông một cách an toàn.

Tất cả trẻ em như chúng em xứng đáng có một lộ trình an toàn để đến trường cũng như đi về nhà. Chúng em cần được đảm bảo an toàn khi đi bộ trên những con đường ấy. Chúng em muốn có những lối đi bộ, đi xe đạp an toàn, chúng em muốn có những gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ của xe, và những vạch kẻ sang đường rõ nét để chúng em có thể đến trường học tập mà không phải sợ hãi hay lo lắng về các tai nạn giao thông đang rình rập xung quanh chúng em hàng ngày.

Chúng em kêu gọi để những phương tiện giao thông chở trẻ em, ở bất cứ đâu trên thế giới, luôn được an toàn. Tất cả xe hơi và xe buýt cần phải có dây an toàn. Khi trẻ em đi xe máy cùng với người lớn, các em cần được đội mũ bảo hiểm. Chúng em biết rằng đội mũ bảo hiểm và cài dây an toàn có thể cứu mạng sống của chúng em.

Lái xe khi đã uống rượu bia là nguy hiểm. Chạy xe quá tốc độ cũng rất nguy hiểm. Những người yêu thương trẻ em không nên làm những việc như thế, và không ai nên làm cả.

Cảnh sát giao thông cần hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ chúng em và hãy xử phạt nghiêm những hành vi chạy quá tốc độ hoặc uống rượu bia khi lái xe. Chúng em cần được bảo vệ ở mọi lúc và mọi nơi - khi chúng em đi chơi cùng với gia đình hay khi chúng em đến trường.

Luật pháp phải được thực thi, tiếng nói của chúng em cần được lắng nghe. Chúng ta cần hành động để trẻ em trên khắp thế giới tham gia giao thông đường bộ được an toàn.

Vì thế chúng em kêu gọi các cô chú, những nhà lãnh đạo trên toàn cầu, cần đưa những hành động để ngăn chặn thương vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra vào danh sách các mục tiêu phát triển của thế giới. Ở bất cứ nơi nào chúng em sống, chúng em mong muốn những con đường ở những nơi ấy luôn được an toàn cho bạn bè em, gia đình em và cho chính bản thân chúng em.

Chúng em chỉ là trẻ em và tiếng nói của chúng em không phải lúc nào cũng được lắng nghe. Vì vậy chúng em cần sự giúp đỡ từ chính hành động của các cô chú. Nếu các cô chú cho chúng em những con đường an toàn, chúng em sẽ trở thành những tấm gương tốt cho những thế hệ tương lai. Hãy lắng nghe và hành động. Cứu lấy mạng sống của trẻ em.

#SaveKidsLives
with road safety